



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑ มุลค่า ๓๒๗,๗๘๐ -

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘ปู’ห่วงข้อสอบ‘โอเน็ต’ผิด ให้คะแนนฟรีมีเสียเปรียบ

‘อจ.คณะวิทย์ จุฬาฯ’ชี้ สทศ.แจกฟรีสอบโอเน็ต ม.6 วิชาวิทย์ 24 แต้ม กระทบเด็กชิล-คะแนน ภาพรวมสูง ‘คนบดี’แนะจัดสอบใหม่ ‘ปู-क्रम.’ ห่วงข้อสอบผิดพลาด (อ่านต่อหน้า 12)

โอเน็ต

จากกรณีที่นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) แถลงให้คะแนนการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ชั้น ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ 24 คะแนน แก่นักเรียน 4 แสนคนทั่วประเทศที่เข้าสอบ เนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่ 200 ประมาณ 8 หมื่นฉบับ มีโจทย์ซ้ำกัน 16 ข้อ ในจำนวนนี้มีหมายเลขซ้ำซ้อนกัน 9 ข้อ และโจทย์หายอีก 13 ข้อ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รายงานให้ทราบถึงปัญหาการสอบโอเน็ตที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ฝากความห่วงใย และฝากคณะกรรมการของ ศธ.ไปหรือ วิเคราะห์ และศึกษาแนวทางร่วมกันว่า แนวทางออกไหนจะดีที่สุด โดยที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ต่อนักเรียนด้วย เพราะการได้เปรียบเสียเปรียบเป็นสิ่งสำคัญ และที่สำคัญขอให้กำชับทุกหน่วยงานได้ตรวจสอบอย่าให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก

นายพงศ์เทพกล่าวว่า ได้พูดคุยกับผู้ว่าการ สทศ.แล้วว่าเกิดความบกพร่องจากตรงไหนก็ให้แก้ไข เมื่อมีการใช้ข้อสอบสลับกันหลายชุด ก็ต้องระวังในการตรวจลอกมากขึ้น ซึ่งตอนนี้ นายสัมพันธ์ก็ได้ไปคุมการออกข้อสอบที่โรงพิมพ์ด้วยตัวเอง และยืนยันว่าจะดูแลให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ซ้ำอีก ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสลับข้อสอบ เพราะที่ผ่านมามีการใช้ข้อสอบเดี่ยว แต่ตอนนี้ใช้ข้อสอบหลายชุด เพื่อป้องกันนักเรียนลอกกันได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้คงไม่ใช่เป็นการใช้เด็กเป็นหนูทดลอง

นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะ

กรรมการบริหาร (สทศ.) กล่าวว่า ได้พูดคุยกับนายสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวบ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียด คงต้องการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายสัมพันธ์ ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นสุดวิสัยอย่างไร บอร์ด สทศ.เองก็ไม่ได้ตั้งใจ ได้เลือกการประชุมให้เร็วขึ้นจากปลายเดือนกุมภาพันธ์มาเป็นกลางเดือนนี้แทน ส่วนที่มีนักวิชาการออกมาเรียกร้องให้ สทศ.จัดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ม.6 ใหม่ คงยังพูดอะไรไม่ได้ในตอนนี้อยู่ หรือในที่ประชุมบอร์ด สทศ.ก่อน เพราะการจัดสอบใหม่จะต้องการความพร้อมของข้อสอบ ซึ่งจะตั้งถามผู้อำนวยการ สทศ.ว่ามีความพร้อมหรือไม่ ส่วนการจัดสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ในวันที่ 2-5 มีนาคมนี้ ทางบอร์ด สทศ.ได้กำชับผู้อำนวยการ สทศ.แล้วว่า ทุกครั้งที่มีการจัดสอบขอให้มีความรอบคอบ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เรื่องที่ข้อสอบโอเน็ตชั้น ม.6 มีความผิดพลาด คงต้องดูผลกระทบก่อนว่ามีมากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่มากนัก ก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนที่มองกันว่าเป็นความผิดพลาดซ้ำซากกัน ต้องขอพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ.ก่อนว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีกี่จุด และมีผลกระทบแค่ไหน อย่างไรก็ตาม การที่ข้อสอบผิดพลาดแล้วมีการให้คะแนนเด็กทุกคน ถือว่าเป็นความเสมอภาค ส่วนเรื่องความน่าเชื่อถือที่หลายคนมองว่า สทศ.มีความน่าเชื่อถือลดลง คงยังไม่สรุปเช่นนั้น เพราะสิ่งที่ สทศ.พยายามทำในปีนี้โดยการออกข้อสอบหลายชุดเป็นข้อสอบคู่ขนาน เพื่อป้องกันการลอกข้อสอบ ถือเป็นความพยายามที่ดี และเป็นแรกที่ สทศ.ดำเนินการ ความยุ่งยากจึงอาจมีมาก ต้องให้ออกสัปดาห์นี้ สำหรับกรณีที่มีข้อเสนอก

จากนักเรียนให้เลื่อนการใช้คะแนนสอบโอเน็ต 20% ในการพิจารณาให้จบการศึกษาชั้น ม.6 และ ม.3 ออกไปก่อนนั้น ไม่อยากจะถอยหลังกลับไป เพราะต้องการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ถ้ายกเลิกหรือชะลอก็ต้องเสียเวลาเริ่มต้นใหม่ อีกทั้งการจะยกเลิกเรื่องนี้จะต้องไปปรับแก้ประกาศ ศธ.

นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เท่าที่ดูเมื่อมีปัญหากเกิดขึ้น สทศ.ก็ลงมาแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แก่นักเรียนเสียประโยชน์ ดังนั้น เชื่อว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการจัดสอบของ สทศ. รวมถึงการนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ประกอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ส่วนว่าควรจัดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ใหม่หรือไม่ เรื่องนี้มีทั้งข้อดี ข้อเสีย ซึ่งข้อดีคือเพื่อแก้ไขความผิดพลาดทั้งหมด แต่ข้อเสียคือการจัดสอบแต่ละครั้งต้องใช้เวลาเตรียมการมาก เพราะฉะนั้น วิธีแก้ของ สทศ.ที่ให้คะแนนฟรีในเวลานี้เป็นการเยียวยาเด็กที่ดีที่สุด

นายสุพจน์ หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การนำคะแนนโอเน็ตไปเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกในระบบกลาง การรับนักเรียน หรือแอดมิชชันส์ ในปีการศึกษา 2556 คงต้องดูว่ามีการตัดคะแนนของผู้สอบมีช่วงห่างของแต่ละคนเป็นเท่าใด และคะแนนที่เพิ่มขึ้น 24 คะแนนดังกล่าว จะมีผลมากน้อยเพียงใด ซึ่งทางคณะได้มอบหมายให้อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ นำข้อมูลมาคำนวณดู อย่างไรก็ตาม การสอบโอเน็ตเป็นการทดสอบระดับชาติที่ไม่ควรเกิดปัญหาขึ้น ส่วนทางออกของเรื่องนี้ยังมองไม่เห็น นอกจากว่า สทศ.จะจัดสอบใหม่ในวิชาวิทยาศาสตร์

นายสนั่น วิจารณ์วรรณลักษณ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า เท่าที่พิจารณาข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ 1.กลุ่มเด็กชิล ที่จะมีคะแนนแอดมิชชันส์ใหม่ในปีนี้จะมิฉะนั้นเฉลี่ยที่ต่ำกว่านักเรียนชั้น ม.6 ที่จบในปีนี้ 2.ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยของโอเน็ตในภาพรวมของเด็กสูงขึ้น และ 3.คะแนนเฉลี่ยของแต่ละคณะที่ใช้คะแนนสอบวิทยาศาสตร์จะสูงขึ้น ดังนั้น โดยส่วนตัวเห็นว่า การที่ สทศ.ให้คะแนนฟรีทุกคน 24 คะแนนนั้น หากจะไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบดังกล่าว สทศ.ควรใช้วิธีตัดคะแนนส่วนนี้ออกไป และให้คะแนนเต็มวิชาวิทยาศาสตร์ จาก 100 คะแนน เป็น 76 คะแนน แล้วจึงเทียบคะแนนเป็นฐาน 100 น่าจะพอลดผลกระทบของเด็กชิลกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่จบในปีนี้ รวมทั้งนักเรียน

